



รายงานผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(วันที่ 2 มีนาคม 2567)

ชื่อประเด็น/ เรื่องในการมีส่วนร่วม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ในการเตรียมจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ภูเก็ต หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC ภูเก็ต)

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

- นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
- หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA

- นายวริทธิ ตรีประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม
- นางสาววิภาวรรณ สุดสง่า นักจัดการความรู้อาวุโส
- นางสาวอภิญา ละแมนชัย นักส่งเสริมความรู้อาวุโส

อื่น ๆ

- หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน บุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต

สรุปผลจากการมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมรายา โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน ในการเตรียมจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบจังหวัดภูเก็ต หรือ TCDC ภูเก็ต ณ บ้านชาร์เตอร์แบงก์ จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในงาน โดยมีนายวิทธิ ติรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม นางสาววิภาวรรณ สุดสง่า นักจัดการความรู้อาวุโส และนางสาวอภิญา ละแมนชัย นักส่งเสริมความรู้อาวุโส ตัวแทนจาก CEA ร่วมเป็นวิทยากรในงานนี้



การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และบุคลากรทางการศึกษาทั่วจังหวัดภูเก็ต เพื่อมาร่วมกันออกแบบ และวางแผนการดำเนินงานให้กับ TCDC ภูเก็ต ในอนาคต โดยร่วมกันระดมสมองให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ รวมถึงความต้องการและความคาดหวังต่าง ๆ ในการให้บริการของศูนย์ TCDC ที่จะดำเนินการจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ในเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชน และสถาบันการศึกษา



การจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) นี้ นับเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของ CEA หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการยกระดับทักษะสร้างสรรค์ให้กับบุคลากรสร้างสรรค์ของประเทศไทย การเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่ประชาชน เยาวชน ผู้ประกอบการ และชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจชุมชน ยกกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ขับเคลื่อนย่านสร้างสรรค์ นำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ข้อมูลและผลสรุปต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นข้อมูลสำคัญที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จะนำไปใช้ประกอบ และ/หรือใช้เป็นแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และการทำงานร่วมกับเครือข่าย ผู้เกี่ยวข้องภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่เมืองภูเก็ตและจังหวัดข้างเคียงในภาคใต้ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ อันจะส่งผลต่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์นี้ <https://www.cea.or.th/th/news-updates/tcdc-phuket>